



# องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวา

อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม

## แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)



งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวา

☎ : 0-3499-0674 FAX : 0-3499-0674

Website : [www.thaiyawas.go.th](http://www.thaiyawas.go.th)

FACEBOOK : อบต.ไทยวา อ.นครชัยศรี

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลไทยาวาส

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลไทยาวาส และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	2
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	3
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	4
<b>ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม</b>	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	6
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)	7
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน	7
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)	14
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	15
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่	18
<b>ภาคผนวก</b>	
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	

# ส่วนที่ 1 บทนำ

## 1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้หน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561-2564) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

## 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ(ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆที่ลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนามีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

### 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

**1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

**ขั้นตอนที่ 1** การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส และโครงการ/กิจกรรมของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

**ขั้นตอนที่ 2** การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส และหน่วยงานต่างๆจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึง นำร่างแผนดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ **ส่วนที่ 1** บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2)วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน **ส่วนที่ 2** บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด02) 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด02/1)

**ขั้นตอนที่ 3** การประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลไทยวาาสให้ ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อย กว่า 30 วัน

#### 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ จริง จึงเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการดำเนินงานเกิดจากการวิเคราะห์ ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญห โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
6. สามารถนำแผนปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณ ได้อย่างถูกต้อง

## ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการละงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### 1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

### 2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

### 3. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงานโดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง



ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8	100.00	10,927,000.00	100.00	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	8	100.00	10,927,000.00	100.00	
รวมทั้งสิ้น	8	100.00	10,927,000.00	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านยายห้อง หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูประบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านยายห้อง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บาน สูง 2 เมตร กว้าง 1.73 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส	88,700	บริเวณหมู่บ้าน ยายห้อง หมู่ที่ 1	กองช่าง			←	→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการขยายเขตประปา ซอย ท้ายคู้ง 1 หมู่ที่ 2 และซอยคลอง สวนหมาก 6 หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา ซอยท้ายคู้ง 1 หมู่ที่ 2 และซอยคลองสวนหมาก 6 หมู่ที่ 3 ท่อ PE ขนาด 90 มม. ยาวรวม 1,720 เมตร และท่อ PE ขนาด 63 มม. ยาวรวม 500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ไทยวาส พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	399,000	ซอยท้ายคู้ง 1 หมู่ที่ 2 และซอย คลองสวนหมาก 6 หมู่ที่ 3	กองช่าง			←————→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านป่าเปี้ยก จนถึงทางเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 31.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 8 นิ้ว ยาว 35.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 2 บ่อ เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านป่าเปี้ยก หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยวาส พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	134,000	บริเวณบ้านป่าเปี้ยก จนถึงทางเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 4	กองช่าง		←	→										
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งสายหน้าโรงกระจก หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ยาว 61 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าโรงกระจก หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	92,800	สายหน้าโรงกระจก หมู่ที่ 4	กองช่าง			←	→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดไทยวาส (นิลดำพิทยานุสรณ์) หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูปรับน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดไทยวาส (นิลดำพิทยานุสรณ์) หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บาน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยวาส	61,100	บริเวณหลังโรงเรียนวัดไทยวาส (นิลดำพิทยานุสรณ์) หมู่ที่ 4	กองช่าง			←→										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ามอญ - คลองสวนหมาก หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ามอญ - คลองสวนหมาก หมู่ที่ 3 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,950.00 ตารางเมตร พร้อมกำแพงกันตลิ่ง คสล. ลึก 2.00 เมตร ยาวรวม 16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	4,173,000	สายท่ามอญ - คลองสวนหมาก หมู่ที่ 3	กองช่าง			←————→										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลอง หลวง-คลองขวาง หมู่ที่ 2-4	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองหลวง-คลอง ขวาง หมู่ที่ 2-4 ลึก 2.00 เมตร ยาวรวม 633.00 เมตร หรือยาวไม่น้อยกว่า 633 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	4,954,000	ริมคลองหลวง - คลองขวาง หมู่ที่ 2-4	กองช่าง			←————→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไทยวาส1 ต่อจากจุดเดิมถึงทางหลวงแผ่นดิน 3415 หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไทยวาส1 ต่อจากจุดเดิมถึงทางหลวงแผ่นดิน 3415 หมู่ที่ 4 กว้าง 5.20 เมตร ยาว 401.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,085.20 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	1,024,400	สายไทยวาส1 ต่อจากจุดเดิมถึงทางหลวงแผ่นดิน 3415 หมู่ที่ 4	กองช่าง	←	→											
รวม	8		10,927,000															



บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
<b>1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	40.00	47,000.00	17.13	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>17.13</b>	
<b>2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>					
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	40.00	167,400.00	61.01	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>167,400.00</b>	<b>61.01</b>	
<b>3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>					
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	20.00	60,000.00	21.87	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>20.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>21.87</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>274,400.00</b>	<b>100.00</b>	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

## 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

## 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2561			พ.ศ.2562									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โต๊ะประชุมสภา อบต.ฯ	เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมสภา อบต. จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไทยาวาส	32,000	อบต.ไทยาวาส	สำนักปลัด	←	→											
2	โต๊ะเคาร์เตอร์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะเคาร์เตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไทยาวาส	15,000	อบต.ไทยาวาส	สำนักปลัด	←	→											
รวม	2		47,000															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

## 2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

### 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ป้ายชอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายชอยบอกชอยภายในพื้นที่ อบต.ไทยาวาส จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส	76,000	อบต.ไทยาวาส	กองช่าง	←	→											
2	หอกระจายข่าว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว บริเวณสำนักงานและพื้นที่ อบต.ไทยาวาส รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส	91,400	อบต.ไทยาวาส	กองช่าง	←	→											
รวม	2		167,400															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

### 3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

#### 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2561				พ.ศ.2562									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	เพื่อจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	60,000	อบต.ไทยาวาส	สำนักปลัด			←	→										
รวม	1		60,000																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2561			พ.ศ.2562									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริม แม่น้ำนครชัยศรีโดยการก่อสร้าง แพประจำที่	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ตำบลไ ยาวาส และสร้างรายได้แก่ชุมชน	2,000,000	บริเวณริม แม่น้ำนคร ชัยศรี หน้า วัดไทยาวาส	สำนักปลัด/ กองช่าง		←	→										
รวม			2,000,000															

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.thaiyawas.go.th](http://www.thaiyawas.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประสาธ รั้วพรพระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส